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วันที่ 8 มีนาคม 2553 17:22ลูกศิษย์หลวงตาบัวค้านแบงก์ชาติรวมบัญชี

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

                 ลูกศิษย์หลวงตามหาบัว ค้านแนวคิดแบงก์ชาติรวมบัญชี สางปัญหาหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ เชื่อน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้

ในวันนี้ (8 มี.ค.) เวลาประมาณ 10.30 น. ลูกศิษย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ทั้งภิกษุ และฆราวาส ประมาณกว่า 10 คน

นำโดยพระครูอรรถกิจนันทคุณ (พระอาจารย์นพดลนันทโน) เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา จ.กำแพงเพชร และกรรมมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

เดินทางมายังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อสอบถามและขอความชัดเจนถึงกรณีรัฐบาลมีแนวคิดรวม 3 บัญชีของ ธปท.ให้เหลือบัญชีเดียว

เนื่องจากในทุนสำรองระหว่างประเทศนั้น มีทั้งทองคำ ซึ่งมีน้ำหนักรวม 12 ตัน และมีเงินดอลลาร์สหรัฐประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ ของหลวงตาบัวรวมอยู่ด้วย

พระครูอรรถกิจนันทคุณ กล่าวว่า การเดินทางมา ธปท.ครั้งนี้ ของลูกศิษย์หลวงตาบัว วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อต้องการหารือและขอความชัดเจนนโยบาย

ธปท.ในเรื่องดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน  

อย่างไรก็ตาม ทุกคนเข้าใจดีถึงปัญหาหนี้สินที่เกิดจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่รัฐบาลต้องแบกรับภาระถึงปีละ 50,000-60,000 ล้านบาทต่อปี

แต่ก็เห็นว่ายังมีแนวทางอื่นที่ดีกว่าการใช้วิธีรวมบัญชีเพื่อนำเงินสำรองของประเทศออกมาใช ้ 

"เราและ ธปท.จะถือประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ไม่อยากให้มีการเสี้ยมกันไปมา และก็เข้าใจดีว่ารัฐบาลต้องการแก้ปัญหาหนี้สินของประเทศ

แต่อยากให้เป็นวิธีที่ทำงานร่วมกันได้"  

อย่างไรก็ตาม คนที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้ไม่ใช่เรา  แบงก์ชาติ หรือรัฐบาล แต่ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา หากรัฐบาลมีมติให้แก้กฎหมาย

เพื่อให้นำเงินสำรองออกมาใช้ได้จริง ก็จะคัดค้านการแก้กฎหมาย เพราะเห็นว่ายังมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี ้ 

ด้านนายอรรคบุษย์ ไกรฤกษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายช่วยงานบริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนของ ธปท.การหารือในครั้งนี้ กล่าวว่า  คณะลูกศิษย์หลวงตามหาบัวได้ให้ข้อแนะนำ

รวมทั้งหารือถึงแนวทางการดำเนินร่วมกันในระยะต่อไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตาม

การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่เพียงการตัดสินใจของ ธปท. หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น และหากจะมีการรวมบัญชีจริงจะต้องมีการแก้กฎหมายก่อน  

นอกจากนี้ อาจจะมีการศึกษาแนวทางนำเงินทุนสำรองมาใช้ร่วมกัน เพื่อศึกษาผลดีและผลเสียก่อนตัดสินใจ

ซึ่งทางลูกศิษย์หลวงตามหาบัวก็ได้แสดงเจตนารมณ์มาด้วยว่าจะขอส่งตัวแทนมาร่วมศึกษาด้วย

จากhttp://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100308/103879
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